



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(1) กระทู้ถาม

1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินการขยายช่องทางจราจร ถนนทางหลวงหมายเลข 205 โดย นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ในเส้นทางหลวงหมายเลข 205 มีการดำเนินการก่อสร้างเพื่อขยายช่องทาง ซึ่งในการก่อสร้างถูกแบ่งออกเป็นช่วงตอน ผู้รับเหมาแต่ละช่วงตอนจึงแตกต่างกันออกไป บางช่วงมีการติดตั้งป้ายเตือน แต่บางช่วงกลับไม่มี กรมทางหลวงมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการกำหนดการให้สัญญาณแจ้งเตือนการก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ในเส้นทางหมายเลข 205 ได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพัน 3 ปี เพราะฉะนั้นการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลา 3 ปีด้วยหรือไม่ สำหรับการพัฒนาเป็นช่วงตอนนั้น ในบ้านคำปิง อำเภอบำเหน็จณรงค์ ถึงบ้านหนองบัวโคก อำเภोजัดจรัส จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 18 กิโลเมตร ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีไหล่ถนนให้หลบเลี่ยงเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของประชาชน อาจจะเป็นปัญหาคอขวดได้จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง มีแผนงานในการขยายช่องทางจราจรหรือไม่ เมื่อไหร่ อย่างไร เพื่อให้ทางหลวง 205 เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ รองรับการสัญจรของประชาชนระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานได้เป็นอย่างดี

นายอิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า เส้นทางหมายเลข 205 เป็นเส้นทางหลักที่ช่วยแบ่งเบาภาระของถนนมิตรภาพ โดยมีระยะทาง 231 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้พัฒนาให้ใช้ 4 ช่องทางจราจร จำนวน 122 กิโลเมตร อยู่ในระหว่างดำเนินการ 53 กิโลเมตร ยังเหลือที่เป็น 2 ช่องจราจรอีก 56 กิโลเมตร สำหรับเส้นทางที่อยู่ในช่วงดำเนินการคือ เส้นทางอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไปยังอำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งเป็นช่วงอำเภอหนองบัวโคก ถึงอำเภอพระทองคำ จำนวน 16.7 กิโลเมตร และช่วงอำเภอเทพสถิตถึงอำเภอบำเหน็จณรงค์ ในบ้านช่องสรายุถึงบ้านคำปิง ตอนที่ 1 ระยะทาง 22.7 กิโลเมตร และตอนที่ 2 ระยะทาง 13.7 กิโลเมตร รวมทั้งหมด 53 กิโลเมตร ที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ กรมทางหลวงมีนโยบายชัดเจนให้ผู้รับจ้างในการก่อสร้างต้องส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ได้มีการกำชับในการให้ทำสัญญาณเตือนต่าง ๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนหากพบว่าจุดไหนไม่ได้อำนวยความสะดวก สามารถแจ้งมายังกรมทางหลวง ให้ดำเนินการแก้ไขได้ทันที สำหรับระยะเวลาการก่อสร้างในช่วงที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้แล้วเสร็จในปลายปี 2566 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเทศ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โควิด-19) จนผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อได้ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในกรอบแผนดำเนินการที่กรมทางหลวง กำหนดไว้ สำหรับการจัดแผนงบประมาณของถนนหมายเลข 205 กระทรวงคมนาคมไม่สามารถจัดสรรทั้งหมด ได้ภายใน 1 ปี ต้องแบ่งเป็นช่วงตอนเพื่อกระจายไปในทุกจังหวัด ในเส้นทางบ้านคำปึง อำเภอบำเหน็จณรงค์ ถึงบ้านหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส ได้จัดอยู่ในแผนดำเนินการตลอด ในปีงบประมาณ 2566 ได้ยื่นขอรับ สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ หากได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จะประสานให้กรมทางหลวง เร่งดำเนินการ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2566 จะดำเนินการด้านความปลอดภัยช่วงโรงเรียนเขาดิน พิทยารักษ์ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จะทำการตีเส้น ติดตั้งป้ายเตือน ทำสีทางม้าลาย เพิ่มเติมอีกด้วย

1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง ข้อเสนอส่งสัการทุจริตการสอบคัดเลือกพนักงานท้องถิ่น โดย นายพัฒนา สัพโส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การทุจริตการสอบคัดเลือกพนักงานท้องถิ่น ซึ่งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้ร้องเรียน กับศาลปกครองมาแล้วนั้น และในขณะนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสอบแข่งขันได้มาร้องเรียน กับ คณะกรรมการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกข้อสอบแต่ปรากฏว่าหน่วยงานนั้น ไม่ได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ตามที่เคยระบุว่าในปัจจุบันปัญหาการบริหารงาน บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ ในการสอบแข่งขัน การเลื่อนตำแหน่ง การโอน และการย้าย รวมถึงมีการเรียกรับผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังปรากฏปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักความสมัครใจได้ กรณีนี้จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความ ไม่เป็นธรรม และเกิดความเสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างร้ายแรง โดยกำหนดให้คณะกรรมการกลาง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือก การคัดเลือก และการ โอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยในการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ยังคงเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินการ ดังกล่าวนี้ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม ตลอดจนสามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น จึงขอเรียนถามว่า ท่านมีวิธีการให้ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้อง ของผลคะแนนสอบอย่างไร เนื่องจากข้อสอบมี จำนวน 3 ชุด ที่เหมือนกัน เพียงแต่มีการสลับข้อ และข้อสอบ ที่นำมาเปิดเผยไม่ตรงกับข้อสอบที่ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันได้ดำเนินการจัดทำข้อสอบ หากมีการตรวจพบแล้ว ว่ามีการดำเนินการผิดพลาดจริงท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอบชี้แจงว่า กระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายพัฒนา สัพโส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับข้อเสนอส่งสัการทุจริตการ สอบคัดเลือกพนักงานท้องถิ่น ซึ่งถูกเลื่อนมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีรัฐมนตรีมาตอบชี้แจง ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยที่รัฐมนตรีชี้แจงถึงเหตุผล ที่ไม่ได้เข้าร่วมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีภารกิจสำคัญที่ต้องไปร่วมงาน โดยมีกำหนดการล่วงหน้า ตลอดจนต้องเข้ารับการ

ตรวจ ATK ในเวลา 07.00 น. รวมทั้งต้องนั่งรอในสถานที่ที่จัดไว้ให้โดยไม่มีเครื่องมือสื่อสารและผู้ติดตามแต่อย่างใด และทราบภายหลังว่ามีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาในเวลา 09.00 - 10.00 น. เบื้องต้นเมื่อได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วทางกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่มีบุคคลใดที่สามารถติดต่อตนได้ แต่บังเอิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเดินทางเวลา 10.30 น. และตนมีกำหนดเข้างาน เวลา 10.00 น. ดังนั้น การมาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา เวลา 10.30 น. ไม่ทันอย่างแน่นอน และหากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ ตนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 2 คน จะให้ความสำคัญในการตอบกระทู้ถาม ส่วนคำถามของนายพัฒนา สัพโส ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัย การทุจริตการสอบคัดเลือกพนักงานท้องถิ่นนั้น ทราบว่าได้มีการร้องเรียนต่อศาลปกครองซึ่งตนไม่สามารถจะไปก้าวล่วงได้สุดแล้วแต่ศาลจะตัดสินออกมาว่าการสอบนั้นจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไร ส่วนการขอคู่มือสอบสามารถดูได้อย่างแน่นอนแต่ต้องหลังจากได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการดำเนินการสอบในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการโดยเริ่มตั้งแต่ออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ ตลอดจนกรรมการคุมสอบ การดำเนินการทุกขั้นตอนมีการควบคุมอย่างรัดกุมขอให้นั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทย มีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา หากการตรวจสอบผลออกมาว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บกพร่อง สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการประกาศผลการสอบได้มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ สามารถดูข้อสอบได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ขอให้มีความเชื่อมั่นในระบบการสอบแข่งขันซึ่งตรวจด้วยระบบ AI (Artificial Intelligence) และได้มีการทดสอบก่อนแล้วว่าการตรวจมีความถูกต้องจริง

1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง วิกฤตน้ำมันราคาแพงและแนวทางการแก้ไขที่ทางภาครัฐเตรียมการไว้ โดย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง พรรคเพื่อไทย ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ในวิกฤตน้ำมันราคาแพงที่ผ่านมา ภาครัฐเคยใช้มาตรการของทดแทนที่ราคาถูกกว่าน้ำมัน ซึ่งได้ใช้ผลิตผลทางการเกษตรผสมในน้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล โดยได้พัฒนานำส่วนผสมราคาถูกด้วยการนำเอทานอลผสมในน้ำมันเบนซิน และใช้ บี 100 ผสมในน้ำมันดีเซล ต่อมาราคาน้ำมันมีความผันผวนจึงได้มีการจัดตั้งกองทุนน้ำมัน เพื่อรักษาระดับราคาไม่ให้มีการปรับขึ้นมากเกินไป นอกจากนี้ มีการใช้มาตรการทางด้านภาษี โดยการลดภาษีสรรพสามิตให้สามารถช่วยตรึงราคาน้ำมันได้ แต่ในขณะนี้รัฐบาลไม่ได้ใช้มาตรการดังกล่าว เหตุใดถึงไม่มีการปรับลดภาษีสรรพสามิต อีกทั้ง เอทานอล บี 100 มีราคาแพงขึ้น เหตุใดถึงไม่ใช้ทางเลือกอื่น ๆ สำหรับกองทุนน้ำมันที่มีอยู่ 40,000 ล้านบาท มีการบริหารอย่างไรถึงติดลบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้กองทุนน้ำมันกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง แต่ขณะนี้ยังไม่มีแหล่งเงินกู้ เหตุใดรัฐบาลถึงไม่ใช้งบกลาง เหตุใดต้องให้กองทุนมีภาระดอกเบี้ยเพิ่ม เพราะดอกเบี้ยดังกล่าวจะส่งผลมายังประชาชน นอกจากนี้ ด้านสาธารณสุขปโภคที่จะส่งผลด้านเศรษฐกิจ อาทิ ค่าไฟฟ้า ก๊าซ LPG ก๊าซ NGV จะมีการตรึงราคาอย่างไร

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบกระทู้ถามว่า ขณะนี้มีการตรึงราคาน้ำมันดีเซล สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ อาจนำไปสู่วิกฤตได้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลได้คำนึงถึงและตระหนักต่อการแก้ไขปัญหา ทั้งการใช้กองทุนน้ำมันเพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท ซึ่งกองทุนน้ำมันได้หนุนไว้ลิตรละ 3.79 บาท คิดเป็น 7,000 ล้านบาทต่อเดือน ส่งผลให้กองทุนน้ำมันติดลบ 1.5 หมื่นล้านบาท และยังเตรียมที่จะกู้เงินอีก 2-3 หมื่นล้านบาทเพื่อดำเนินการต่อ เบื้องต้นอยู่ในกระบวนการกู้เงิน และเชื่อว่าจะไม่

เป็นปัญหา สำหรับข้อเสนอแนะต่อการลดส่วนผสมของน้ำมันชีวภาพนั้น ที่ผ่านมาได้ลดลง จากปี 10 เหลือปี 5 แต่ไม่สามารถทำได้แบบรวดเร็ว เนื่องจากจะทับซ้อนกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการใหม่ ๆ เพื่อดูแลประชาชน เหตุที่ไม่ลดภาษีสรรพสามิตต้องดูหลักการว่าจะตรึงราคาเท่าใด รัฐบาลจึงได้ศึกษาถึงที่มาของโครงสร้างราคาพบว่าทุกรัฐบาลได้ตรึงราคาน้ำมันไม่เกินลิตรละ 30 บาท เช่นกัน กรณีที่มีผู้ระบุว่าประเทศไทยมีราคาน้ำมันดีเซล มีราคาสูงถึงลิตรละ 30 บาท ถือว่าแพงที่สุด จากการค้นข้อมูลพบว่าหลายรัฐบาลมีราคาสูงเช่นเดียวกันและเมื่อเทียบกับ 8 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ยกเว้นประเทศบรูไน และประเทศมาเลเซีย ที่มีแหล่งพลังงานของตนเองและสามารถส่งออกได้ไม่จำกัด พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6-7 ส่วนประเทศที่แพงที่สุดคือสิงคโปร์ สำหรับค่าไฟฟ้าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) สั่งการให้พิจารณาในระยะสั้นเพื่อลดการนำเข้า LNG ที่มีราคาแพง โดยใช้วิธีผลัดอื่น เช่น ขยายต่ออายุโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1 ปี แม้กระทบสิ่งแวดล้อมแต่มีพื้นที่ไม่มาก รับซื้อไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มมากขึ้น โดยให้ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

1.2 กระทู้ถามทั่วไป

1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย
โดย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ด้วยการพัฒนาในด้านการศึกษานั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง การเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษาสามารถผลิตแรงงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบกับธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันเกิดขึ้นหลากหลาย ทำให้การผลิตแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีแนวทางในการส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทยเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ว่ากระทรวงศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ทันกับเทคโนโลยีในอนาคต รัฐบาลทุกรัฐบาลได้สนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางอาชีวศึกษา เพื่อที่จะให้บุคลากรเหล่านั้นเข้าตลาดแรงงาน โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่สังกัดภาครัฐ จำนวน 431 แห่ง และเอกชน จำนวน 439 แห่ง รวมจำนวน 870 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

1. วิทยาลัยเทคนิค จำนวน 152 แห่ง
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 49 แห่ง
3. วิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 143 แห่ง
4. วิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน 35 แห่ง
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 47 แห่ง
6. วิทยาลัยศึกษาและเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 วิทยาลัย

ดังนี้ 1) วิทยาลัยศึกษาและเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี 2) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 3) วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน 4) วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ซึ่งนักศึกษาที่ได้เล่าเรียนด้านอาชีพะนั้น นอกจากได้ความรู้แล้วจะต้องลงมือภาคปฏิบัติด้วยความเข้มข้น สามารถมีสมรรถนะในการทำงาน รวมทั้งภาคเอกชนยังได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาโดยให้นักเรียน เข้าไปฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ อย่างเข้มข้น เพื่อให้ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ เช่น ใ้บุคลากรของบริษัท ห้างร้าน ต่าง ๆ มาช่วยสอนพร้อมทั้งให้เงินสนับสนุน และภาคเอกชนสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งในแต่ละปี สามารถผลิตนักศึกษาได้ปีละประมาณ 400,000 คน ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งไปเรียนต่อ และอีกส่วนหนึ่งเข้าสู่ ตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค และรัฐบาลญี่ปุ่น มีนโยบายที่จะสนับสนุนประเทศไทย ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย จึงทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นในการนำสถาบันโคเซ็น จากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาก่อตั้ง ที่ประเทศไทย เพื่อผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เพียงพอต่อการเพิ่มปริมาณ ของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ทั้งอุตสาหกรรมต่างชาติในประเทศไทย และอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วย

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด ตลอดจนการดำเนินการ ต่าง ๆ ของระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค โดยพลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดินฤณกุล สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา เขตเศรษฐกิจ (กพศ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการนำเสนอและมีมติเห็นชอบกรอบการพัฒนา ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ โดยกำหนดเป็น 4 พื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ อันได้แก่

1. ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC - Creative LANNA) ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของประเทศ เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ต่อยอดจากฐานวัฒนธรรมล้านนา ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

2. ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC - Biceconomy) ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และหนองคาย เพื่อพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ที่เชื่อมโยงการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิต

3. ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก (Central - Western Economic Corridor : CWEC) ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เพื่อพัฒนา ให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำของภาคกลาง - ตะวันตกในด้านอุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมไฮเทคที่ได้มาตรฐานระดับสากล เชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ และพื้นที่โดยรอบ และเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)

4. ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้า และโลจิสติกส์กับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศและประเทศในภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามัน และทั้ง 4 ระเบียบ เศรษฐกิจพิเศษอยู่ในเขตพื้นที่ 16 จังหวัด เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกย่องรายได้และคุณภาพชีวิต ประชาชน จัดระเบียบความมั่นคงชายแดนเพื่อความสามารถในการแข่งขันประเทศ ดังกล่าวนั้น จึงขอเรียน ถามว่า

1. กลไกการขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ข้างต้นนี้ มีลักษณะเป็นอย่างไร และมีผู้ใดหรือคณะใดหรือหน่วยรับงบประมาณใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยทำหน้าที่เป็นกลไกบริหารระดับพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนงบประมาณที่จะใช้ในการบริหารจัดการระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาคดังกล่าวนี้ และจะนำเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีใดมาใช้ในการบริหารจัดการ ขอทราบรายละเอียด

2. ในกรอบการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค จำเป็นจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ รัฐบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการจัดทำพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนี้อย่างไร เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสามารถที่จะสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าต่อการลงทุนของภาครัฐ ขอทราบรายละเอียด

3. ขอทราบผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดที่รัฐบาลกำหนด ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน โครงการและกิจกรรมในการดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในภูมิภาค และสามารถสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติได้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่และเชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า วัตถุประสงค์ของระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค มุ่งเน้นของการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กระตุ้นรายได้ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ โดยมีวิธีการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในแต่ละจังหวัดซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน จึงแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็นระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค มีการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มีการจัดตั้งกลไกคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ตนเป็นรองประธานกรรมการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนา โดย กพศ. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพศ. จำนวน 3 คณะ เพื่อขับเคลื่อนงานที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ กำหนดพื้นที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และในระดับพื้นที่ จังหวัดที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ กพศ. ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนในพื้นที่ ได้กำหนดให้ สศช. ศึกษาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะกำหนดให้เป็นระเบียบเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 ภาค โดย สศช. ได้ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสสำรวจพื้นที่ และประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ขณะนี้อยู่ในขั้นการดำเนินการกำหนดพื้นที่นำร่อง 16 จังหวัด 4 ภาค ให้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ไม่ซ้ำซ้อน สร้างเสริมซึ่งกันและกัน สำหรับงบประมาณในช่วงแรกเป็นการประสานงานลงพื้นที่ ช่วงต่อไปเป็นงบลงทุนซึ่งยังอยู่ในขั้นพิจารณา เน้นการสร้างโอกาสพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้กรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน 4 ภาค ซึ่ง กพศ. ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการได้พิจารณาจากการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ การหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ โดยได้กำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ เช่น พื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุตรดิตถ์ และหนองคาย เพื่อพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ของประเทศ

ที่เชื่อมโยงการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเน้นกิจกรรมการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อยและมันสำปะหลัง อาหารแห่งอนาคต เช่น โปรตีนแทนเนื้อสัตว์จากพืช โปรตีนจากแมลง การแปรรูปเพื่อเป็นส่วนผสมในยาและอาหารเสริม ซึ่งอ้อยและมันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากที่สุดในพื้นที่ ขณะที่ขอนแก่นและนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานตอนบน ซึ่งมีศักยภาพทั้งในด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา และหนองคายเป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งเปิดเชื่อมโยงกับรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษโดยมุ่งสร้างความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมและยกระดับการลงทุนในพื้นที่ให้มีอัตราการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี และมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 ภาค เพิ่มขึ้น 150,000 ล้านบาท ขณะนี้ได้พิจารณาถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความแน่นชัด เป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดการยอมรับกับทุกฝ่าย ประชาชนทุกภาคส่วน และมีเอกชนพร้อมเข้ามาลงทุนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจต่อจาก EEC ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสร้างการมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัด

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ

1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ความไม่สะดวกในการชำระค่าปรับจราจร โดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565)

1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การกำหนดผังเมือง บึงแก่งใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก โดย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้

1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีการวางผังเมืองเก่าของจังหวัดพิษณุโลก โดย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้

1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การเพิกถอนเอกสารสิทธิของกรมที่ดิน โดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้

1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยสัมป่อย ตำบลนาदान อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้

1.3.6 กระจุกถามแยกเฉพาะ เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่บนทางหลวงหมายเลข 210 ถนนอุดรธานี – เมืองเลย บริเวณหน้าโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านกอกค้อกกโพธิ์ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระจุกถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระจุก

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานฯ ได้หารือต่อที่ประชุมในการนำระเบียบวาระการประชุม (3) รับรองรายงานการประชุม และวาระที่ (7) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง

(3) รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 (สมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564

ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

ที่ประชุมรับรอง

(7) เรื่องอื่น ๆ

1. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

2. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาสุขภาพเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติดอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

3. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเสถียร เผือกประพันธ์) โดยที่ประชุมเสนอ นายต่อศักดิ์ อัครวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ที่ประชุมรับทราบ

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง

(1) พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน 2 ฉบับ

(1.1) พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564

(1.2) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สาร

ต้องห้าม ทางการศึกษา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564

(2) รับทราบการพิจารณารายงาน จำนวน 8 เรื่อง

(2.1) รายงานประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2563 ของสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(2.2) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563

(2.3) รายงานประจำปี 2563 สถาบันพระปกเกล้า

(2.4) รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(2.5) รายงานประจำปี 2563 ของกองทุนการออมแห่งชาติ

(2.6) รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(2.7) รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(2.8) รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.2 รับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ค่างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564)

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 15.03 นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา 15.03 นาฬิกา

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร